

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)</p> <p>๑. แนะนำที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ขอแนะนำที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาญยุทธ เสงตรระกุล</p>	
<p>๒. การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ และการเตรียม ความพร้อมการรับมืออุทกภัย</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและเร่งรัดการใช้ จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อ วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</p> <p>๒. กรณีงบประมาณในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและ น้ำแล้งไม่เพียงพอ ให้จังหวัดเสนอแผนงานการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง เพื่อขอใช้เงินงบประมาณจาก คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)</p> <p>๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องกำกับดูแลทุก โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ไม่ว่าจะ โครงการขนาดใหญ่ ได้รับงบประมาณจากที่ใด และเป็นของ หน่วยงานใด</p> <p>๔. รายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ และระบุพิกัด GPS ในระบบ PMOC และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่าแผนงาน/ โครงการที่ดำเนินการในแต่ละพื้นที่ใช้งบประมาณเท่าใดและ มีระยะเวลาการดำเนินงานเท่าใด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๓. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับหน่วยงานในจังหวัดจนถึงระดับท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หากมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้รายงานถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรง	- จังหวัดทุกจังหวัด
๔. ขอความร่วมมือในการ ปลูกหญ้าแฝก	ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการปลูกหญ้าแฝก	- จังหวัดทุกจังหวัด
๕. ปัญหาดินสไลด์ที่ จังหวัดอ่างทอง	ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาดินสไลด์	- กรมโยธาธิการและ ผังเมือง
๖. การยกฐานะองค์การบริหาร ส่วนตำบลเป็นเทศบาล ตำบล	รัฐบาลมีนโยบายยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจในการบริหาร และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างความเท่าเทียมกัน	- กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น
๗. การปรับปรุงเส้นทาง ขนส่งทางน้ำ	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพิจารณาจัดทำโครงการปรับปรุงประตูเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้า-ออกได้ พร้อมทั้งขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการรองรับการขนส่งทางน้ำในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้ประสานงานกับกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ในการกำหนดงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงาน	- จังหวัดชัยนาท
<u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วย</u> <u>ว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> (นายฐานิสร์ เทียนทอง) ๑. การซักซ้อมแผน เผชิญเหตุ	<p>ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนและเริ่มมีมรสุมแล้ว ทำให้มีฝนตกครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม</p> <p>นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีบัญชาให้พื้นที่จังหวัดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ดังนั้น ขอให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ได้ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการดูแลช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างทันทั่วถึง และประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>ขอขอบคุณ (นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย</p> <p>รัฐบาลคาดว่าจะโอนงบประมาณเข้ากองทุนฯ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ขอให้กรมการพัฒนาชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่ยอมรับและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>- กรมการพัฒนาชุมชน - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>ข้าราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ)</p> <p>๑. แนวทางการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการ ดำเนินงานของจังหวัด</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำกับดูแล อำนวยการหรือช่วยอำนวยการทุกโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ไม่ว่าจะ เป็นโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณจากที่ใด และเป็นของหน่วยงานใด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องดำเนินการสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเพื่อเป็นเตรียมพร้อมในการตอบคำถามกรณีนายกรัฐมนตรีติดตามงาน ดังนี้</p> <p>๑) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒) โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ๓) การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร</p> <p>ขอให้จังหวัดรายงานผลดำเนินงานในระบบ PMOC และระบบการรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕</p>	<p>๑. ในโอกาสสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทยขอแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจ อธิบดี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ หรือพิธีการตามศาสนาอื่น ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พร้อมเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>๑.๒ จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ขอให้จัดงานบนพื้นฐานความประหยัด และเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ให้เน้นการจัดโครงการและกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นพิเศษ</p> <p>๒. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทยขอแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจ อธิบดี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕</p>	<p>- กรม รัฐวิสาหกิจ - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย - จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๓. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดที่ประสบอุทกภัยร้ายแรง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพิ่มเติมให้กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒๓๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดที่ประสบอุทกภัยร้ายแรง ๒๓ จังหวัดๆ ละ ๑๐ ล้านบาท</p> <p>ขอเน้นย้ำให้ทั้ง ๒๓ จังหวัด ใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเพื่อดำเนินการโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>- จังหวัด ๒๓ จังหวัดที่ได้รับงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔</p>
<p>๔. การเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p>	<p>คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร มีความเห็นในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คือ การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ โดย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกกลุ่มจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>บันทึกข้อมูลลงในระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ในช่องหมายเหตุ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สป. จะทำการปรับตารางบันทึกข้อมูลให้) ระบุโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการหรือยังไม่แล้วเสร็จ มีปัญหาอุปสรรคอะไร และแนวทางแก้ไขอย่างไร</p> <p>๒) ให้ติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตว่าการเบิกจ่ายงบประมาณจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณต่อไป</p> <p>การเบิกจ่ายงบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ ของงบลงทุนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	
<p>๕. การกวดขันสถานบริการ/สถานประกอบการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม</p>	<p>ขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกวดขันสถานบริการ/สถานประกอบการ โดยให้กำชับในเรื่อง</p> <p>๑) เวลาเปิด-ปิด ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒) ดูแลเรื่องยาเสพติด</p> <p>๓) การดูแลเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์มิให้เข้าไปใช้บริการ ขอให้จังหวัดดูแลในเรื่องนี้เป็นสำคัญ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๖. การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕)</p>	<p>ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา ที่ได้นำมวลชนมาร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕) ณ ลานพระราชวังดุสิต</p>	<p>- จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ ฉะเชิงเทรา</p>
<p>๗. การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้จัดทำ “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน” โดยมอบภารกิจให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น คือ</p> <p>๑) หลักสูตรทบทวนลูกเสือชาวบ้านรุ่นเดิม ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน</p> <p>๒) หลักสูตรอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นใหม่ ใช้เวลา ๕ วัน ๔ คืน</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้ปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นในเรื่อง “การปกครองใน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการเป็นชาติไทย”</p> <p>ขอเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเตรียมความพร้อมรองรับการฝึกอบรม โดยกระทรวงจะแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานและหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง</p>	
<p>๘. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี</p>	<p>เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ รัฐบาลจัดให้มี “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้มาโดยตลอด</p> <p>กำหนดเปิดตัวโครงการพร้อมกันทุกจังหวัด/อำเภอทั่วประเทศ ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. จัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘ สิงหาคม ๘ นาฬิกา ๘ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี”</p> <p>เป้าหมายของโครงการ คือ ปลูกต้นกล้าในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด จำนวน ๘๐๐ ล้านต้นกล้า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๙. หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา” และ “เอกกษัตริย์ ใต้รัฐธรรมนูญ”</p>	<p>ขอแนะนำหนังสือ ๒ เล่ม ได้แก่ “พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา” ริเริ่มโดย ดร.อำนาจ วีรวรรณ จัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙๒,๐๐๐ เล่ม กระทรวงมหาดไทยได้รับมา ๑๐,๐๐๐ เล่ม และ “เอกกษัตริย์ ใต้รัฐธรรมนูญ” ซึ่งสำนักพิมพ์จะส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชุด ในเร็ว ๆ นี้</p> <p>กระทรวงมหาดไทยจะส่งมอบหนังสือทั้ง ๒ เล่ม ให้แก่จังหวัดทั่วประเทศและรัฐวิสาหกิจ จึงขอความร่วมมือ ดังนี้</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานในการนำหนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ ส่งมอบให้ห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อเป็นการนำความรู้ไปสู่ประชาชน</p> <p>๒) ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องค่าใช้จ่ายการจัดส่งหนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ โดยให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้จัดส่ง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- รัฐวิสาหกิจ</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕